



hiệp thông

BẢN TIN HÀNG TUẦN CỦA CÔNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VIỆT NAM GIÁO XỨ THÁNH ANTÔN

Chúa Nhật 8 Thường Niên • Năm Phụng Vụ A Ngày 26 Tháng 2 Năm 2017

PHẢI LO LẮNG NHỮNG GÌ

Suy niệm: “Những thứ kia” mà Chúa Giêsu muốn nói đến là cơm ăn, áo mặc, là những nhu yếu phẩm mà con người sống phải có. Nhưng còn một thứ quan trọng hơn mà nếu thiếu thì “những thứ kia” dù có cũng chẳng tích sự gì, đó là chính mạng sống mỗi người. Nếu có được “những thứ kia”, hay “nếu được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?” (Mt

16,26). Giống như một chiếc tàu chuẩn bị ra khơi, nếu chỉ lo sơn phết thật đẹp, lắp đặt các tiện nghi thật thoải mái mà phao cứu sinh, canô cứu nạn không có... thì mọi sự chuẩn bị kia lại chẳng vô ích lắm hay sao? Vì vậy, theo thứ tự ưu tiên, điều quan trọng nhất là Nước Thiên Chúa, hãy lo tìm kiếm trước “còn những thứ kia, Người sẽ ban cho”. Và Thiên Chúa cũng theo thứ tự ưu tiên đó: chim trời, Ngài còn cho chúng cái ăn, chẳng lẽ chúng ta lại không quý hơn chim sẽ sao?

Mời Bạn: Thiên Chúa là Cha, và Ngài thù biết chúng ta cần “những thứ kia”; nhưng Ngài cũng biết mạng sống chúng ta còn

quan trọng hơn, nên Ngài dám hy sinh Con Một yêu dấu để cứu chúng ta. Tiếc rằng, nhiều người chỉ lo tìm kiếm “những thứ kia” mà thờ ơ với Nước Thiên Chúa!

Chia sẻ: Trong việc Phúc Âm hoá gia đình, điều quan trọng nhất mà bạn định thực hiện là gì?

Sống Lời Chúa: Dành thời gian để đọc và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày.

Câu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết “mạng sống trọng hơn của ăn, và thân thể trọng hơn áo mặc” để con chỉ biết tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài.

BAN MỤC VỤ CÔNG ĐOÀN

Linh Mục Chánh xứ:	Cha John Henderson
Linh Mục Quản Nhiệm:	Cha Giuse Đặng Hoàng Nhật
Linh Mục Hưu Dưỡng:	Cha Giuse Nguyễn Đức Hậu
Chủ Tịch Công Đoàn:	Anh Bùi Lợi
Phó Chủ Tịch Nội Vụ:	Anh Phạm Đình Hiếu
Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:	Anh Nguyễn Tấn Trực
Thủ Quỹ & Tài Chánh:	Anh Nguyễn Văn Bình
Đại Diện Công Đoàn VN với GX Mỹ	Anh Phạm Tuấn
Thư Ký:	Chị Lê Thị Anh Thư
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:	Chị Nguyễn Anna Dung
Ca Đoàn Hương Chiểu	Anh Lương Thế Phiệt
Thiếu Nhi Thánh Thể & Giới Trẻ:	HT Kha Trần
Thừa Tác Viên Lời Chúa :	Chị Lê Thị Tuyết Dung
Thừa Tác Viên Thánh Thể/ Lễ Sinh:	Anh Nguyễn Tín
Trưởng Giáo Lý & Việt Ngữ:	Thầy Phạm Tuấn

LIÊN LẠC

Linh Mục Quản Nhiệm:	503-548-8989 hoangnhat66@yahoo.com
Ban Mục Vụ:	503-730-7254 cdvn_mucvu@glvnanton.org
Phụng Vụ:	503-770-0811

MỤC VỤ & SINH HOẠT

- Thánh Lễ:** Chúa Nhật: 1:30 chiều • Thứ Năm: 6:30 chiều
Giải tội: 1 tới 1:20 trước Thánh Lễ Chúa Nhật và chiều Thứ Năm, hoặc xin hẹn với quý Cha.
Rửa tội: Xin liên lạc trực tiếp với văn phòng Giáo Xứ Mỹ
Hôn phối & Xin lễ: Xin liên lạc trực tiếp với Cha Quản Nhiệm
Trường Việt Ngữ và Giáo lý - TNTT
• Việt ngữ: từ 11:15 đến 12:15 & Giáo lý: từ 12:30 đến 1:15 chiều CN
• TNTT sinh hoạt từ 12 đến 4 giờ chiều Thứ Bảy tuần 1 & 3 trong tháng

Ý CẦU NGUYỆN TRONG THÁNG

Ý CHỈ CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA - THÁNG 2/2017

• **Ý chung:** Cầu cho tất cả những người đang chịu những thử thách, đặc biệt là những người tị nạn nghèo hoặc người bị gạt ra ngoài lề xã hội, để cho họ tìm được trong cộng đồng của chúng ta sự đón nhận và sự trợ lực.

• **Ý truyền giáo:** cầu cho mọi kitô hữu trung thành với giáo huấn của Chúa, biết sống đời cầu nguyện và bác ái huynh đệ để tái lập sự hiệp thông trọn vẹn trong Giáo Hội, bằng cách cộng tác để đáp trả lại các thách đố hiện nay của nhân loại.

LỊCH CÔNG GIÁO TRONG TUẦN

26/2: CN 8 Thường Niên

27/2: Thứ Hai trong tuần 8 TN

28/2: Thứ Ba trong tuần 8 TN

1/3: Thứ Tư Lễ Tro - Ăn chay kiêng thịt

2/3: Thứ Năm Mùa Chay

3/3: Thứ Sáu Mùa Chay - Kiên tịnh

4/3: Thứ Bảy Mùa Chay

5/3: CN 1 Mùa Chay

THÔNG BÁO

• Các giờ lễ cho Thứ Tư Lễ Tro 1/3/2017:

- 6, 8:30 và 10:30 Sáng. 5 và 7 giờ chiều.

- Hôm nay phải ăn chay và kiêng thịt:

- 18-59 tuổi phải giữ chay, 14 tuổi trở lên phải kiêng thịt.

• Phụng Vụ trong Mùa Chay:

- Trong suốt Mùa Chay, giáo xứ sẽ có hai thánh lễ hằng ngày (từ Thứ Hai đến Thứ Sáu) vào lúc 8:30 sáng và 12 giờ trưa.

- Sẽ có giải tội thêm vào Thứ Tư từ 11 - 11:30 sáng trước thánh lễ, ngoài giờ giải tội hàng tuần từ 3:30 đến 4:30 chiều Thứ Bảy.

- Sẽ có nghi thức hòa giải cho toàn giáo xứ vào 7 giờ tối Thứ Ba 24/3/2017 tại nhà thờ bằng tiếng Anh.

- Sẽ có Đàng Thánh Giá cho toàn giáo xứ bằng 3 thứ tiếng vào lúc 6 giờ chiều các Thứ Sáu 3, 10, 17, 24, 31 tháng 3. Sau đó sẽ có phụng vụ sụp cho mọi người.

- Cộng đoàn Việt Nam sẽ có đàng Thánh Giá hàng tuần vào lúc 6 giờ chiều Thứ năm, trước Thánh lễ.

Lời Chúa qua các bài đọc lễ Chúa Nhật

+ Bài đọc 1 : Is 49,14-15

Dân Israel bị lưu đày bên Babylon, sống cơ cực dưới sự đè nén của ngoại bang, Họ cho rằng Thiên Chúa đã quên họ. Nhưng tiên tri Isaia đã khẳng định với dân : Thiên Chúa không bao giờ bỏ quên họ bởi vì họ là con của Ngài. Ông đưa ra một hình ảnh sống động và cụ thể : Cho dù người mẹ có bỏ quên con mình đi nữa thì Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ quên đâu.

+ Bài đọc 2 : 1Cr 4,1-5

Tín hữu Corintô có nhiều tinh xấu như óc bè phái, tính kiêu căng, tự phụ. Hôm nay thánh Phaolô nhắc nhở họ phải để phòng một tính xấu khác, đó là xét đoán. Thực ra, không ai biết được con tim khối óc của người khác, chỉ là phỏng đoán, duy một mình Thiên Chúa mới biết được

chính xác. Vì thế, mọi người hãy dành quyền xét xử cho Thiên Chúa "Đấng thấu suốt lòng mọi người".

+ Bài Tin mừng : Mt 6, 24-34

Hôm nay Đức Giêsu nói với cả người giàu lẫn người nghèo phải biết lựa chọn. Chỉ có hai con đường để lựa chọn, đó là phụng sự Thiên Chúa hay phụng sự Tiền của.

Phụng sự Thiên Chúa là sống theo Tin mừng, theo Hiến chương Nước Trời và tìm kiếm sự công chính của Thiên Chúa, nghĩa là tìm biết và thi hành thánh ý Ngài.

Nếu phụng sự Chúa thì phải tin vào Chúa quan phòng. Đành rằng chúng ta phải làm việc để giải quyết đời sống vật chất như cơm ăn áo mặc... nhưng chúng ta phải dành ưu tiên cho việc tìm kiếm Nước Trời, còn mọi sự khác Ngài sẽ ban cho.

Tin vào Chúa quan phòng và hành động

Quan phòng là hành động của Thiên Chúa hướng dẫn con người và thế giới cách nào đó mà ta không ngờ. Nó không phải là định mệnh, hay số mệnh như quan niệm bình dân. Bình dân hiểu : số mệnh, định mệnh là sự ấn định trước cho mỗi người phải chịu một kiếp sống tốt hay xấu, sướng hay khổ, thành hay bại giống như rút thăm, rút số ghi sẵn cái gì thì phải lãnh cái đó.

Quan phòng là việc của người Cha khôn ngoan sáng suốt, đầy tình thương mến, hy sinh tận tụy lo toan cho con, nhưng cũng rất tôn trọng tự do sáng kiến của con, khi con hết lòng yêu mến, kính phục Cha, nó sẽ hết lòng vâng theo lời hay lẽ phải của Cha.

Phụng vụ Chúa nhật hôm nay nhắc nhở cho ta điều mà ta không bao giờ được quên là ta tùy thuộc vào Chúa từng hơi thở. Chúa là Chúa các tạo vật. Ngài nắm quyền ban sự sống và đem lại cái chết. Ngài cầm vận mạng mọi loài trong tay.

Tin vào Chúa quan phòng không phải là trao hết mọi việc vào tay Chúa rồi sống ý lại với tư tưởng : "Trời sinh voi, trời sinh cỏ" rồi "ngồi há miệng chờ sung rụng". Tin Chúa quan phòng không được mang tính cách thụ động, không phải thái độ vô vi, yếm thế, buông trôi. Đức tin chân chính

phải thể hiện bằng việc làm, càng tin, càng phải đem hết sức mình cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa : biết xây dựng trần thế tốt đẹp như khi Ngài dựng nên mọi sự tốt đẹp.

Nhà nho cũng hiểu điều đó khi nói : "Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức" : trời hành động kiên cường thế nào thì quân tử cũng phải tự cường, hết sức làm như thế, không ngưng nghỉ. Quân tử là con trời, con vua, là hiền nhân, minh triết, phải biết tri thiên mệnh : biết ý trời, biết mệnh lệnh của trời để làm theo. Tin có thiên mệnh, tin cáo đạo Trời, chính là tin Thiên Chúa quan phòng sắp xếp mọi trật tự cho muôn loài trong trời đất.

Nhà nho chân chính Nguyễn công Trứ luôn kiên cường hành đạo không mỏi mệt, không vụ danh lợi, dù làm tướng, làm quan hay làm lính "vẫn ra tay buồm lái với cuồng phong". Nhờ thế, ông đã biến biển cả thành nương dâu, đồng ruộng Kim Sơn, Tiền Hải cho nhân dân ấm no. Nhất là ông đã biến những con người yếm thế thành những nam nhi anh hùng : "Chỉ những toan xẻ núi lấp sông", biến những tâm hồn tham danh lợi thành trong sáng thanh tao : "Chẳng lợi danh gì lại hóa hay". Một con người đầy chí khí không cầu thành công danh lợi, chỉ cầu thành nhân mưu ích cho đời : "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên".